

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã, Kết luận, thông báo Kết luận của Thường trực HĐND thị xã về hoạt động chất vấn, giải trình, sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay"

Kính gửi: HĐND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 24/10/2023 của HĐND thị xã Bim Sơn về giám sát "việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã, Kết luận, Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND thị xã về hoạt động chất vấn, giải trình sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay"; UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết luận số 30/KL-HĐND ngày 17/4/2023 của Thường trực HĐND thị xã về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn thị xã

1.1. Việc ban hành các văn bản để thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

Ngày 09/10/2023 Đảng bộ xã ban hành Kế hoạch hành động số 67-KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy khóa XII về việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trường Tiểu học và THCS Quang Trung đã ban hành Kế hoạch năm học, Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; phân công cụ thể giáo viên giảng dạy, căn cứ kế hoạch của nhà trường, cấu trúc đề thi, khung chương trình, Ban Giám hiệu chỉ đạo mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân. Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên được Ban Giám hiệu phê duyệt.

Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi có tố chất tham gia các đội tuyển. Giao chỉ tiêu chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi trong từng môn, từng tổ chuyên môn.

Tổ chức ôn luyện thi khảo sát, chọn lọc đội tuyển, chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với quản lý chặt công tác dạy thêm, học thêm, sắp xếp thời khoá biểu

phù hợp. Khen thưởng, động viên kịp thời giáo viên và học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh.

1.2. Đánh giá việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

- Kết quả đạt được: Trường TH&THCS Quang Trung

* **Học lực:** Năm học 2022-2023 nhà trường có: 48 học sinh giỏi cấp thị; 21 học sinh giỏi cấp Tỉnh, 1 cấp Quốc gia Thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

- Có 6 em đạt giải cấp thị trong cuộc thi HS giỏi môn văn hóa khối lớp THCS cấp thị xã, thuộc các môn Ngữ văn, địa lý và Giáo dục công dân.

- Có 4 em đạt giải cấp Thị xã (Gồm 01 giải ba và 3 giải KK) và 01 em đạt giải cấp Tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa năm học năm học 2022-2023 do Phòng GD Bim Sơn và Sở GD Thanh hóa tổ chức.

- Có 11 em đạt giải trong đợt giao lưu Câu lạc bộ khối lớp 4 cấp Thị xã .

- Có 95 em đạt giải trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp trường, bao gồm các môn văn hóa và các cuộc thi do ngành Giáo dục và Các Tổ chức phát động đối với học sinh tiểu học và THCS.

*** Công tác khen thưởng**

- *Hội khuyến học xã:*

+ Tổ chức Hội nghị khen thưởng cấp xã cho học sinh đạt giải cấp Quốc gia, cấp Tỉnh với số tiền: 1.000.000đ từ nguồn xã hội hóa.

+ Các chi hội khuyến học tổ chức khen thưởng cho 964 học sinh với số tiền: 26.500.000đ.

- *Trường TH& THCS:* Nhà trường đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên khích lệ giáo viên và học sinh, nguồn kinh phí khen thưởng từ ngân sách nhà nước, quỹ khuyến học, vận động nguồn tài trợ từ phía phụ huynh. Có nhiều hình thức khen thưởng động viên để khích lệ tinh thần học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

Quy định mức khen thưởng:

+ Chi cho thầy cô giáo dạy giỏi các cấp: Cấp quốc gia: 2.000.000 đồng; Cấp Tỉnh: 700.000-1.000.000 đồng; Cấp Thị xã: 300.000-500.000 đồng.

+ Chi cho học sinh giỏi các cấp môn văn hóa: Cấp quốc gia: 500.000 đồng/em; Cấp Tỉnh: 100.000 đồng/em; Cấp Thị xã: 50.000đ/em.

+ Chi cho học sinh giỏi các cấp môn ngoài giờ lên lớp (Gồm TDTT, An toàn giao thông, Trạng nguyên tiếng việt và các môn NGLL khác):

Cấp quốc gia: 500.000 đồng/ em

Cấp Tỉnh: Từ 60.000đ- 100.000 đồng / em (Căn cứ theo xếp loại của giải và nguồn kinh phí của quỹ để trao giải cho phù hợp)

Cấp Thị xã: Từ 30.000 - 50.000 đồng/em (Căn cứ theo xếp loại của giải và tùy thuộc vào nguồn kinh phí của quỹ)

+ Chi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ 50.000đ/em.

+ Chi cho hoạt động hè, ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu cho HS.

+ Chi thưởng vở cho học sinh đạt thành tích được nhà trường công nhận cuối kỳ I, kỳ II trong năm học (Tùy theo kinh phí của quỹ để khen thưởng).

- Số tiền đã khen thưởng năm học 2022 - 2023:

+ Khen thưởng học sinh: 35.000.000đ;

+ Khen thưởng giáo viên: 20.000.000đ.

- Thuận lợi

Đội ngũ giáo viên trên địa bàn nhiệt tình, tâm huyết trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công. Hội khuyến học xã làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục và các hình thức tổ chức khen thưởng ở các chi hội khuyến học.

- Khó khăn

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên trường TH&THCS Quang Trung thiếu cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn, giáo viên không chuyên môn chính nhưng vẫn đứng đội tuyển (Văn dạy Công dân), không có giáo viên dạy Sinh.

+ Phụ huynh học sinh không đồng tình ủng hộ, chỉ cho con tham gia các môn thi vào THPT, ngoài ra không muốn cho con thi các môn (Sử - Địa - Công dân - Sinh) vì sợ ảnh hưởng đến thi vào THPT.

- Nguyên nhân

+ Giáo viên thiếu, không có giáo viên dạy nền, không có giáo viên dạy đúng môn để bồi dưỡng, nhà trường phải mời giáo viên đã nghỉ hưu hợp đồng.

+ Số lượng học sinh của nhà trường ít, phần lớn chỉ là học sinh đại trà.

+ Nguồn kinh phí để khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng và phát triển chất lượng mũi nhọn chưa nhiều.

2. Kết luận số 41/KL-HĐND ngày 08/7/2022 của Thường trực HĐND về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Bim Sơn giai đoạn 2016-2021

2.1. Việc ban hành các văn bản để thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

- Sau khi HĐND thị xã ban hành Kết luận, trong công tác quản lý đất đai UBND xã đã căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn chức trách tiêu chuẩn nhiệm vụ công chức để giao nhiệm vụ cho Công chức Địa chính-XD-ĐT-MT chịu trách nhiệm công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên và môi trường trên địa bàn xã và phải chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để xảy ra vi

phạm mà không phát hiện kịp thời. UBND xã ban hành Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/2/2023 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã;

- Trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai, UBND xã đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 5/7/2023 về việc thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; ban hành Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 11/7/2023 để hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Phạm Văn Long và gia đình ông Mai Văn Tĩnh (bà Nguyễn Thị Quyên) tại thôn 2.

- Đối với việc quản lý, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ hồ sơ địa chính, UBND xã đã mua tủ và đóng giá sắt để Công chức Địa chính lưu giữ hồ sơ địa chính theo từng ngăn, từng giá. Các biến động được công chức Địa chính nắm bắt điều chỉnh thường xuyên trên hồ sơ địa chính.

2.2. Đánh giá việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

- Kết quả đạt được

*** Trong công tác quản lý đất đai**

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/2/2023 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Hàng tháng, hàng quý UBND xã còn triển khai họp giao ban công chức chuyên môn giao nhiệm vụ để thực hiện.

Kết quả trong năm 2023 trên địa bàn xã để xảy ra 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đô thị, môi trường, trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của UBND thị xã. Các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND xã đã được xử lý dứt điểm, không trường hợp nào phải tổ chức cưỡng chế, hiện nay chỉ còn 01 trường hợp chưa xử lý dứt điểm thuộc thẩm quyền xử lý của UBND thị xã Bim Sơn đó là trường hợp Chi nhánh Tổng công ty may 10- Cty cổ phần xí nghiệp may Bim Sơn về hành vi sử dụng đất sai mục đích tại thôn 4, xã Quang Trung.

*** Trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư, khiếu nại, tố cáo**

Năm 2023 UBND xã đã tiếp nhận 5 đơn thư kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, không đơn thư khiếu nại và 01 đơn tranh chấp đất đai. Các đơn thư kiến nghị, tranh chấp đất đai được bộ phận 1 cửa xem xét nội dung tiếp nhận giải quyết các đơn thư theo thẩm quyền. Sai khi tiếp nhận sẽ tham mưu chuyển lãnh đạo UBND xã xem xét giao nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn có liên quan để giải quyết. Các đơn thư kiến nghị trong năm đã được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định và không có đơn thư kiến nghị vượt cấp sau khi được giải quyết.

Đối với 01 trường hợp tranh chấp đất đai, UBND xã đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 5/7/2023 về việc thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất

đai; ban hành Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 11/7/2023 để hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Phạm Văn Long và gia đình ông Mai Văn Tĩnh (bà Nguyễn Thị Quyên) tại thôn 2. Tuy nhiên do khi hòa giải không thành UBND xã đã hướng dẫn cho 02 bên đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân thị xã Bim Sơn để giải quyết theo quy định.

**** Trong công tác xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2014***

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021, UBND xã đã rà soát và trên địa bàn xã có 56 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp trong đó: Trước ngày 01/07/2004 là 02 trường hợp; từ 01/7/2004 đến 01/7/2014 là 31 trường hợp; từ 01/7/2014 đến nay là 23 trường hợp. Vì vậy theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, UBND xã đã cho các hộ viết cam kết giữ nguyên hiện trạng công trình đồng thời rà soát quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn các hộ gia đình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch khu dân cư.

**** Trong công tác quản lý, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ địa chính***

UBND xã đã mua tủ và đóng giá sắt để Công chức Địa chính lưu giữ hồ sơ địa chính theo từng ngăn, từng giá. Hiện nay Bản đồ địa chính 364 được cất giữ riêng trong dương sắt, có khóa; các loại bản đồ địa chính qua các thời kỳ như bản đồ 299 năm 1985, bản đồ địa chính năm 1996, bản đồ địa chính năm 2011 và các loại bản đồ quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất được lưu giữ tại xã đầy đủ.

Các biến động hàng năm được công chức Địa chính cập nhật điều chỉnh thường xuyên trên hồ sơ địa chính và quy hoạch sử dụng đất hàng năm, không có sự trùng chéo về quy hoạch đối với các khu đất trên địa bàn xã.

**** Đối với kiến nghị rà soát những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết như: Quy hoạch sử dụng đất, GPMB, xác nhận nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính, hồ sơ địa giới hành chính xã, xã và các vấn đề khác***

Đối với công tác GPMB, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ địa giới hành chính xã, trong năm UBND xã đã tổ chức xác nhận nguồn gốc cho các dự án: đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn; xét nguồn gốc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía đông bắc Cầu Vượt đường sắt xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn và báo cáo theo quy định

- Thuận lợi

Hệ thống Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các Nghị định

quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực đã cụ thể hóa trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, các hành vi vi phạm được phân biệt rõ thuận tiện cho công chức chuyên môn xác định hành vi và tham mưu xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được các cấp Ủy Đảng, Chính quyền quan tâm chỉ đạo, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ được lưu trữ đầy đủ. Hệ thống quản lý đất đai đầy đủ từ dưới các thôn, công chức chuyên môn nắm rõ địa giới hành chính, địa bàn các thôn.

- Khó khăn

Một số dự án triển khai còn dang dở nhiều năm nhưng chưa thực hiện, dẫn đến nhân dân thường xuyên đơn thư, kiến nghị như Dự án khu dân cư Khu dân cư Phố Chợ, khu dân cư Kiều Lê.

- Đánh giá chung và so sánh với trước khi ban hành kết luận của Thường trực HĐND thị xã

Sau khi có Kết luận của thường trực HĐND thị xã, UBND xã đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác điều hành và xử lý vi phạm trên địa bàn xã. Thường xuyên giao ban các công chức chuyên môn để giao việc, quy trách nhiệm cụ thể cho từng công chức, tăng cường lực lượng phối hợp trong công tác quản lý đất đai. Vì vậy trong năm 2023 số trường hợp vi phạm giảm, không có trường hợp vi phạm sai phép, các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, môi trường được phát hiện ngay từ ban đầu nên được xử lý dứt điểm, không có trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

Số lượng đơn thư trong lĩnh vực đất đai giảm, khi có đơn thư khiếu nại, các đơn được tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời, không có đơn thư quá hạn hoặc vượt cấp.

3. Kết luận số 81/KL-HĐND ngày 14/12/2022 của Thường trực HĐND thị xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (01/01/2020-30/6/2022)

3.1. Việc ban hành các văn bản để thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

Thực hiện kết luận của thường trực HĐND thị xã, trong năm 2023 UBND xã đã ban hành các văn bản để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã được đảm bảo. Cụ thể UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/8/2023 về Tăng cường công tác đảm bảo ATGT, quản lý trật tự vỉa hè, lòng lề đường và xử lý vi phạm đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, tái lấn chiếm, cố tình vi phạm dịp Lễ Quốc khánh 02/9; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/6/2023 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6, tháng hành động về môi trường năm 2023 và ngày đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn xã

Quang Trung; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/9/2023 về việc Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn xã Quang Trung.

2.2. Đánh giá việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thị xã

- Kết quả đạt được

**** Trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn***

- Căn cứ vào các Kế hoạch đã ban hành, UBND xã thường xuyên phối hợp cùng các ban ngành có liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. Qua kiểm tra đoàn hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm môi trường khu dân cư trong quá trình sản xuất, chăn nuôi.

Trên địa bàn xã trong năm đã không còn các đơn thư phản ánh của Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

**** Trong công tác kiểm tra và giám sát việc thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt của các hộ gia đình để đảm bảo vệ sinh môi trường, đôn đốc các hộ nộp phí dịch vụ thu gom rác thải đúng quy định***

Hàng ngày, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân sau khi được phân loại sẽ được các hộ dân bỏ vào thùng rác của gia đình. Đến thời gian thu gom rác theo quy định, công nhân của các đơn vị dịch vụ công ích sẽ dùng xe gom rác đẩy tay thu gom rác từ các hộ dân với tần suất tối thiểu 1 lần/ngày. Sau đó, các xe gom rác đẩy tay được đưa về các điểm tập kết xe gom rác; hàng ngày, các xe ép rác của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn sẽ đến các điểm tập kết để gom rác vận chuyển vào bãi rác tập chung của Thị xã xử lý theo quy định.

Việc thu phí do cán bộ Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn, tất cả các hộ gia đình nộp phí dịch vụ thu gom rác theo nhân khẩu của hộ gia đình. Đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp chậm hoặc không nộp UBND xã đã giao cho các Trưởng các thôn phối hợp cùng cán bộ Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành theo quy định.

**** Đối với nội dung đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền sâu rộng, đến từng hộ gia đình, cá nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường***

Thông qua các Kế hoạch đã xây dựng, các đoàn thể xã đã thường xuyên phối hợp tổ chức cho hội viên và nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, quét dọn khu vực Nhà văn hóa, tất cả các đường phố chính của các khu dân cư, tổ chức thu gom rác thải đúng quy định. Đặc biệt trong năm 2023 các khối đoàn thể và các khu

phố đã tổ chức 02 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc bờ kênh Thanh Niên, cắt cỏ, thu gom rác tuyến đường Thanh Niên.

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27/12/2022 về thông tin, tuyên truyền và tập huấn về An toàn thực phẩm năm 2023 và triển khai đến các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã. Thông qua việc tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao ý thức của các hộ gia đình, cá nhân trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường trong kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên đến nay UBND xã chưa tổ chức được việc tập huấn cho các hộ gia đình, cá nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường...

**** Đối với kiến nghị chỉ đạo các khu phố phối hợp Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn rà soát lại các điểm tập kết rác, thời gian xử rác, thu gom rác cho phù hợp với từng tuyến, cung đường, điểm dân cư cụ thể tránh gây ô nhiễm môi trường***

Thực hiện kết luận của HĐND thị xã, UBND xã đã giao cho các Trưởng các thôn rà soát các điểm tập kết rác trên địa bàn xã, đề xuất những vị trí tập kết rác cho phù hợp với cung đường thu gom rác của xe Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn. Hiện nay các điểm tập kết rác tại các thôn đã phù hợp với việc thu gom rác của xe Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn, tuy nhiên có 01 điểm tập kết chưa đảm bảo mỹ quan đô thị đó là vị trí tại đường Hai Bà Trưng giao với phố Đỗ Huy Kỳ. UBND xã đang tìm vị trí mới thích hợp hơn nhưng đến nay vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp thay cho vị trí tập kết rác khu vực này.

**** Đối với kiến nghị xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường.***

Hiện nay, UBND xã vẫn đang duy trì câu lạc bộ 5 không, 3 sạch của Hội LH Phụ nữ, các chi hội duy trì thường xuyên việc quét dọn đường phố, chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường khu dân cư để đảm bảo môi trường khu dân cư luôn xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời duy trì mô hình “Biển rác thải thành tiền”, theo đó tại các tuyến đường, phố chính các thôn sẽ có thùng thu gom rác thải sinh hoạt có thể tái chế như chai nước các loại để các hộ gia đình, cá nhân ý thức không vứt rác thải bừa bãi mà vứt rác vào các thùng rác công cộng trên các tuyến đường góp phần bảo vệ môi trường khu dân cư.

**** Đối với kiến nghị Tổ chức thực hiện nghiêm việc yêu cầu các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đăng ký môi trường theo quy định tại điều 49, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020***

Thực hiện Công văn số 1555/UBND-TNMT ngày 29/5/2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị “ về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn thị xã Bim Sơn”. Do trên địa bàn không có mỏ khai thác khoáng sản, chỉ có một vài doanh nghiệp đồng trên địa bàn như: Chi nhánh Tổng công ty may 10- Cty cổ phần xí nghiệp may Bim Sơn nên UBND xã tập trung tuyên truyền về việc chấp hành Chỉ thị số 1522/CTUBND ngày 25/5/2023 của UBND thị xã Bim Sơn và yêu cầu Thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ.

- Thuận lợi

Công tác BVMT luôn được UBND xã quan tâm và ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế hoạt động nhưng vẫn đảm bảo môi trường sống cho khu dân cư.

Nhiều hộ gia đình đã có ý thức thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình thuận tiện cho việc thu gom rác thải. Sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể như Hội LH phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân Đã giúp UBND xã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường khu dân cư trong những năm qua.

- Khó khăn

Ý thức của một số người dân về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải còn hạn chế, chưa chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đóng nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay vẫn có hộ kinh doanh chỉ nộp phí dịch vụ theo nhân khẩu mà không nộp theo ngành nghề kinh doanh do mức thu cao trong khi ngành nghề của hộ không phát sinh rác thải nhiều như các ngành nghề kinh doanh buôn bán quần áo, điện thoại...

Công chức chuyên môn về lĩnh vực môi trường không được trang bị phương tiện, máy móc phục vụ công tác quản lý, việc phát hiện vi phạm và đánh giá vẫn dựa vào cảm quan.

Việc kiểm tra đột xuất các đơn vị trong Khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn (vì phải có Thông báo, kế hoạch đơn vị mới phối hợp), một số trường hợp khi có kế hoạch kiểm tra, đơn vị đã có sự chủ động trước gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Đánh giá chung và so sánh với trước khi ban hành kết luận của Thường trực HĐND thị xã

Sau khi có kết luận của Thường trực HĐND thị xã, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã được nâng cao. UBND xã thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn nắm bắt các văn bản quy định pháp luật, các kế hoạch của UBND thị

xã để triển khai thực hiện đến các khu phố. Vì vậy trong năm 2023 đã tổ chức được nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường với số lượng hội viên các đoàn thể và nhân dân tham gia nhiều hơn, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường đạt cao hơn.

Công tác quản lý nhà nước về BVMT được thực hiện đúng theo pháp luật; nhận thức về công tác BVMT của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân được nâng lên; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT tại các cơ sở, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi hộ gia đình được thực hiện thường xuyên; xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường. Trong năm không còn đơn thư phản ánh về vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Công tác tuyên truyền được quan tâm, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể như Hội LH phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân ... đã giúp UBND xã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường khu dân cư, ý thức về vệ sinh môi trường của nhân dân ngày được nâng lên..

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN; TRÁCH NHIỆM

1. Tồn tại, hạn chế

- Tình trạng các hộ bán hàng rong dọc các tuyến đường Lê Thánh Tông, Quốc lộ 1A gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra, chưa xử lý triệt để.

- UBND xã vẫn chưa tổ chức được tập huấn cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

- Một số điểm tập kết rác trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng vệ sinh môi trường trong khu dân cư như điểm tập đầu phố Đỗ Huy Kỳ với đường Hai Bà Trưng (chân đê Tam Điệp) thuộc thôn 1.

- Vẫn còn tình trạng hộ kinh doanh chỉ nộp phí dịch vụ thu gom rác thải theo nhân khẩu mà không nộp theo ngành nghề kinh doanh gây khó khăn trong quá trình thu phí của cán bộ Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, về trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, đóng phí dịch vụ đô thị cũng như quyền, lợi ích đạt được trong việc bảo vệ môi trường của người dân chưa thường xuyên.

- Nhận thức của một bộ phận người dân và người đứng đầu của các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường và

thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn hạn chế. Chưa gắn trách nhiệm của cộng đồng và người dân về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt cộng đồng.

- Mức thu phí dịch vụ thu gom rác đối với một số ngành nghề kinh doanh còn cao so với số lượng rác thải sinh hoạt từ việc kinh doanh đó dẫn đến hộ kinh doanh không thực hiện việc nộp phí.

2.2. Nguyên nhân khách quan

- Vẫn còn văn bản hướng dẫn dưới Luật chưa kịp thời ban hành phù hợp với thực tế, nên công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường gặp khó khăn.

- Năng lực quản lý môi trường của công chức chuyên môn còn hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về bảo vệ môi trường.

- Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu sự đồng bộ chưa có chế tài đủ mạnh, một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với điều kiện và tình hình hiện nay như quản lý chăn nuôi trong khu dân cư dẫn đến việc thực thi các chính sách về Tài nguyên và môi trường gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn ngân sách BVMT chưa đáp ứng, cơ sở vật chất còn thiếu.

3. Trách nhiệm

Việc vẫn còn các tồn tại, hạn chế như trên một phần trách nhiệm thuộc về công tác quản lý của UBND xã, cũng như sự quan tâm giải quyết các kiến nghị của UBND thị xã Bim Sơn chưa kịp thời.

Việc thu phí dịch vụ thu gom rác thải đối với các hộ kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn là do cán bộ Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn đi thu chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, các ý kiến của hộ kinh doanh, buôn bán để UBND thị xã và UBND xã xem xét giải quyết.

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

- Nắm bắt các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường để tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến từng người dân trong địa bàn xã, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật đất đai nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn UBND thị xã với UBND xã; công chức Địa chính-XD với công an, Trưởng các thôn trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Phối hợp cùng các phòng ban Thị xã, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, không để các dự án thực hiện dở dang ảnh hưởng đến công tác quản lý của UBND.

- Quản lý chặt chẽ các quỹ đất trên địa bàn, không để các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích gây thất thoát nguồn tài nguyên.

- Phối hợp cùng Công ty cổ phần Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn nghiên cứu phản ánh của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, buôn bán về phí dịch vụ thu gom rác. Từ đó kiến nghị UBND thị xã Bim Sơn xem xét giải quyết đối với các ý kiến hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị

- Trong lĩnh vực giáo dục

UBND thị xã nên có cơ chế tuyển chọn giáo viên giỏi, có năng lực bồi dưỡng đội tuyển ở huyện ngoài về thị xã để nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng thời bố trí đủ giáo viên cho các nhà trường.

- Trong lĩnh vực quản lý môi trường

+ Đề nghị UBND thị xã Bim Sơn tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ phụ trách môi trường cấp cấp xã, phường; tăng nguồn kinh phí về bảo vệ môi trường để việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường đạt hiệu quả hơn.

+ Đề nghị UBND thị xã tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo đề án môi trường đã được phê duyệt đối với các Công ty, đặc biệt các đơn vị trong khu công nghiệp.

Trên đây bà báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã, Kết luận, Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND thị xã về hoạt động chất vấn, giải trình, sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay" trên địa bàn xã Quang Trung báo cáo Đoàn giám sát HĐND thị xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng